

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2024 - 2025!

Hòa chung với không khí của ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay 05/9/2024, thầy và trò trường THCS Trường Thọ long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới - năm học 2024-2025.

Lễ Khai giảng diễn ra long trọng với nhiều nội dung ý nghĩa: chương trình văn nghệ chào mừng; đọc thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên; thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi cán bộ giáo viên, sinh viên, học sinh ngành giáo dục; tặng hoa quà của các đại biểu, tổ chức cá nhân.



Ông Đoàn Văn Tân – Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy tặng lẵng hoa tươi thắm của Huyện ủy – HĐND- UBND – MTTQ huyện An Lão cho nhà trường. Ông Phạm Anh Tuấn – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã thay mặt lãnh đạo địa phương tặng lẵng hoa Đảng ủy – HĐND - UBND – MTTQ xã Trường Thọ. Thầy và trò nhà trường vui mừng đón nhận lẵng hoa của Đại gia đình nhà giáo Nguyễn Văn Thuấn – nguyên

Phó HT, cô Nguyễn Kim Phụng – nguyên Chủ tịch Công đoàn nhà trường cùng phần quà trị giá 10 triệu đồng. Đồng thời thầy và trò còn đón nhận rất nhiều hoa và quà của các tổ chức, cá nhân, cựu nhà giáo, cựu học sinh.



Diễn văn khai trường của thầy giáo Bùi Văn Sang - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã nêu bật những thành tích của thầy và trò trong năm học 2023- 2024, cũng như phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học mới 2024 - 2025. Trong diễn văn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo ngành giáo dục; các cựu nhà giáo, những cựu học sinh hỗ trợ giúp đỡ thầy và trò nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục, công tác xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang to đẹp đáp ứng được những yêu cầu dạy và học hiện nay, tiêu biểu Đại gia đình nhà giáo Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Kim Phụng, bác Nguyễn Hoàng Anh – UVTW Đảng, Chủ tịch UB quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau diễn văn Khai giảng, thầy giáo Bùi Văn Sang đánh trống khai trường. Tiếng trống giòn giã gửi gắm bao mong ước cho năm học mới.



Trong buổi lễ, nhà trường đã biểu dương các thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm học 2023-2024; các thầy cô có thành tích hoạt động trong hè, có thành tích cao trong công tác tư vấn, ôn thi vào lớp 10 THPT, khen thưởng những học sinh đạt giải trong kỳ thi vào 10.

Hòa trong niềm vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đại diện ngân hàng Agribank đã trao học bổng cho 20 em học sinh của nhà trường, tổng trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra còn 20 phần quà của Bếp ăn An Yên, của nhà trường trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 1 bộ sách giáo khoa, 1 bộ quần áo sơ-mi....



Trước khi diễn ra Lễ Khai giảng, thầy và trò đã thành kính dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Thọ.

